

สารสังเขปหนังสือใหม่

มีนาคม 2552

กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

โทร. 02-2441056,02-2441078

www.parliament.go.th/library

คำนำ

สารสนเทศหนังสือใหม่นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นคู่มือแก่สมาชิกรัฐสภาและผู้ใช้บริการในการติดตามหนังสือใหม่ที่ห้องสมุดได้รับในแต่ละเดือน ซึ่งจะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเลือกอ่านหนังสือใหม่ที่ต้องการได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและรักการอ่านหนังสือด้วย

หากสมาชิกรัฐสภาและผู้ใช้บริการท่านใดมีความประสงค์จะใช้หนังสือใหม่รายการใดสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ อาคารรัฐสภา 3 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2244 1287, 0 2244 1375 และหากท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใดโปรดแจ้งให้ผู้จัดทำได้รับทราบด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดพิมพ์ครั้งต่อไป โดยแจ้งมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2244 1056, 0 2244 1078 หรือ e-mail : panlika.b@parliament.go.th

กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
มีนาคม 2552



คำชี้แจงวิธีใช้

“สารสนเทศหนังสือใหม่” เล่มนี้ เป็นการสรุปย่อเนื้อหาของหนังสือแต่ละเล่มที่ห้องสมุดได้รับ โดยจัดหมวดหนังสือด้านต่าง ๆ รวมไว้ด้วยกัน ภายในหนังสือแต่ละหมวดจัดเรียงตามลำดับอักษรชื่อหนังสือ ตั้งแต่ ก - ฮ หรือ A - Z รายละเอียดประกอบด้วย

ชื่อหมวดหนังสือ

ลำดับที่. ชื่อหนังสือ. / ชื่อผู้แต่ง. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์. [เลขหมู่หนังสือ]



ตัวอย่าง

หนังสือหมวดกฎหมาย

(K)

1. กฎกติกา WTO เล่มที่หนึ่ง : กฎกติกาทั่วไป. / โดย รัชสวรรค์ ธนะพรพันธุ์ และ สมบูรณ์ ศิริประชัย.

ม.ป.ท. : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามลดา, 2552.

☞ หนังสือชุดกฎกติกาองค์การการค้าโลกจัดทำขึ้นเพื่ออธิบายและทำความเข้าใจกฎกติกาต่าง ๆ ขององค์การการค้าโลก โดยที่ตระหนักถึงความสำคัญของระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีต่อเศรษฐกิจไทย และโดยที่คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า หนังสือภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังมีอยู่น้อยมาก ประชาชนคนไทยควรได้เรียนรู้กฎกติกาองค์การการค้าโลก มิเพียงเพื่อความเข้าใจแต่เพื่อให้รู้เท่าทันด้วย หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่องหลักการไม่เลือกปฏิบัติ Reciprocity ข้อยกเว้นกฎกติกาการค้าเสรีภายใต้องค์การการค้าโลก การปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่าง ความตกลงการค้าเสรีระดับภูมิภาคกับกฎกติกาของ WTO ตารางความตกลงการค้าเสรีระดับภูมิภาคที่มีผลบังคับใช้และแจ้งให้กับ GATT และ WTO รับทราบ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2549 แผนภาพความตกลงการค้าเสรีระดับภูมิภาคที่มีผลบังคับใช้ แผนภาพความตกลงการค้าเสรีระดับภูมิภาคที่อยู่ระหว่างการเจรจา ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2548 และสัดส่วนความตกลงการค้าเสรีข้ามภูมิภาคต่อความตกลงการค้าเสรีทั้งหมด ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2548



สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
คำชี้แจงวิธีใช้	ข
ตัวอย่าง	ค
สารบัญ	ง
☞ หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป (D)	1
☞ หนังสือหมวดสังคมศาสตร์ (H)	4
☞ หนังสือหมวดรัฐศาสตร์ (J)	6
☞ หนังสือหมวดกฎหมาย (K)	7
☞ หนังสือหมวดศิลปกรรม (N)	11
☞ หนังสือหมวดเทคโนโลยี (T)	12
☞ หนังสือหมวดวิชาการทหาร (U)	13
☞ หนังสือหมวดเรื่องสั้น นวนิยาย (FIC/SC)	14
☞ หนังสือหมวดวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย	15
☞ หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล	25
☞ หนังสือหมวดอ้างอิง	29



หนังสือหมวดประวัติศาสตร์ ทั่วไป (D)

1. ข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ชลบุรี : ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, ม.ป.ป. [DS555.3 ข291]

หนังสือเล่มนี้เนื้อหาเป็นการรวบรวมข้อมูลทั่วไปของประเทศลาว เช่น ประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนาและจารีตประเพณี การคมนาคมและการขนส่ง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับราชอาณาจักรลาว นอกจากนี้ในหนังสือ “ข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ยังได้กล่าวถึงด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษสะพานมิตรภาพกอร์รอมชาติ ความร่วมมือ การลงทุนต่างประเทศ เชื้อเพลิงฟอสซิล ความร่วมมือไทย-ลาวในโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในลาว แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2007 : ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) Contract Farming ไทย-ลาว การท่องเที่ยว ไทย-ลาว การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไทย-ลาว ความสัมพันธ์ไทย-ลาว พร้อมด้วยบทสรุป

2. ข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม. ชลบุรี : ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, ม.ป.ป. [DS556.3 ข291]

หนังสือเล่มนี้เนื้อหาเป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พื้นที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ ประชากร แรงงาน การศึกษา ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนาม ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ แนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจแบบใหม่ Doi Moi อุตสาหกรรมที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปอาหาร ธุรกิจการท่องเที่ยว ไทโรคมนาคมและเทคโนโลยี พลังงาน ฯลฯ พร้อมด้วยอุตสาหกรรมน้ำมัน แหล่งน้ำมัน ดิน การส่งออกและการนำเข้าน้ำมันของเวียดนาม เวียดนามกับ WTO และการลงทุนจากต่างชาติ ตลอดจนการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคและแนวทางการปฏิบัติ อีกทั้งการปฏิรูปการศึกษา บุคคลสำคัญของประเทศเวียดนาม ลุงโฮ ฯลฯ



3. บันทึกการเดินทางของแคล้ว นรปติ. / โดย ธนิตา ไชยชนดิษกุล และ ทวีป บุตรโพธิ์. ม.ป.ท.

ม.ป.พ., 2549.

๔ "แคล้ว นรปติ" หรือที่นักการเมืองรุ่นลูก-หลาน คนในแวดวงการเมืองเรียกขาน "ปู่แคล้ว" อดีต ส.ส. 8 สมัย และสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดขอนแก่น และเป็นตำนานบทหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย ด้วยชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาวอย่างโชกโชนให้นักการเมืองรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ศึกษาเป็นแบบอย่างต่อไป "แคล้ว นรปติ" เริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองเป็นผู้สมัครอิสระตั้งแต่สมัยยังไม่มีพรรคการเมือง และได้เป็น ส.ส. สมัยแรกในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี วิถีอันเรียบง่ายสมถะ-สุภาพเพื่อคนจน-ต้านการซื้อสิทธิขายเสียง คือ อุดมการณ์ของ แคล้ว นรปติ และหนังสือเล่มนี้เนื้อหาเป็นการรวบรวมประวัติชีวิต และการทำงานของแคล้ว นรปติ ในขณะดำรงตำแหน่งทางการเมืองและผลงานซึ่งท่านได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน

4. เหรียญรัตนาภรณ์. กรุงเทพฯ : สำนักอักษรณัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์, 2550.

๔ หนังสือ "เหรียญรัตนาภรณ์" เล่มนี้เนื้อหาเป็นการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ "ตำนานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สยาม" พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อ พ.ศ.2468 ซึ่งนับเป็นหนังสือเล่มแรกของประวัติศาสตร์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ส่วนกฎหมายเหรียญรัตนาภรณ์แต่ละรัชกาล ตลอดจนฉายพระนามและรายนามของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ตั้งแต่ พ.ศ.2495 ถึง พ.ศ.2550 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรวบรวม

5. เอกสารเฮนรี เบอร์นีย์. / โดย ลินจง สุวรรณโกติน, ผู้แปล. นครปฐม : กรมศิลปากร, 2551.

๔ หนังสือชุด The Burney Papers ประกอบด้วย หนังสือ 15 เล่ม ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ที่สำคัญไม่เฉพาะในแง่การศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษ และไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งข้อมูลอย่างดียิ่งในการศึกษาเรื่อง การปกครองการเมืองและสังคมของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยภายในเล่มประกอบด้วย บันทึก จดหมายและรายงานของ ร้อยเอก เฮนรี เบอร์นีย์ ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตอยู่ในประเทศไทยในช่วง พ.ศ.2368-2369 ซึ่งได้แบ่งรายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละเล่มดังนี้ เล่มที่ 1-3 เป็นฉบับแปลเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 ภาค 1-3 ตามลำดับว่าด้วยบันทึกรายวันของเฮนรี เบอร์นีย์ ที่เขียนที่กรุงเทพฯ และส่งเป็นคราว ๆ ไปยังผู้บังคับบัญชาที่อินเดียและป็นัง รวมทั้งเอกสารหนังสือติดต่อและบันทึกที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเจรจาต่อรองเพื่อทำสนธิสัญญาฉบับนี้ เล่มที่ 4 เป็นฉบับแปลเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 1 ภาค 4 ว่าด้วย ภูมิหลังของความสัมพันธ์ไทย-อังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับบรรดารัฐมลาญในช่วง ค.ศ.1822-1824 (พ.ศ. 2365-2368) เล่มที่ 5-7 เป็นฉบับแปลเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2 ภาค 1-3 ตามลำดับยังคงว่าด้วยภูมิหลังของความสัมพันธ์ไทย-อังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับบรรดารัฐมลาญในช่วง ค.ศ.1822-1826



(พ.ศ.2365-2369) เล่มที่ 8 เป็นฉบับแปลเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2 ภาค 4 ว่าด้วยรายงานครั้งสุดท้ายของเฮนรี เบอร์นีเย ที่สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติภารกิจทางการทูตในราชสำนักสยาม รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เล่ม 9-12 เป็นฉบับแปลเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 2 ภาค 5-6 และเล่ม 3 ภาค 1-2 ตามลำดับว่าด้วยความสัมพันธ์ไทย-อังกฤษ ในช่วง ค.ศ.1826-1840 (พ.ศ.2369-2383) ซึ่งเป็นเหตุการณ์หลังจากที่ไทยและอังกฤษได้ตกลงทำสนธิสัญญาร่วมกันแล้วเน้นเรื่องราวของบรรดาศักดิ์มลายูเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐเกดะห์หรือไทรบุรี เล่มที่ 13 เป็นฉบับแปลเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 4 ภาค 1 ว่าด้วยบันทึกรายวันของนายแพทย์ ดี.ริชาร์ดสัน ซึ่งรัฐบาลอังกฤษที่อินเดียได้ส่งเข้ามาปฏิบัติภารกิจที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ระหว่าง ค.ศ.1838-1839 (พ.ศ.2381-2382) อันเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ของอังกฤษในพม่าที่เกี่ยวข้องกับการค้าทางบกกับไทย เล่มที่ 14 เป็นฉบับแปลเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 4 ภาค 2 ว่าด้วยเรื่องการค้าของอังกฤษในกรุงเทพฯ ในช่วงทศวรรษ 1840 โดยเน้นพฤติกรรมของโรเบิร์ต ฮันเตอร์ พ่อค้าอังกฤษที่สร้างความร้าวฉานให้กับสัมพันธภาพระหว่างสองประเทศ เล่มที่ 15 เป็นฉบับแปลเรียบเรียงจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ เล่ม 5 ภาค 1 ซึ่งถือเป็นเล่มสุดท้ายของหนังสือชุดนี้เป็นบทวิเคราะห์ย้อนหลังสัมพันธภาพไทย-อังกฤษ ซึ่งเขียนโดย พันเอก เจมส์ โลว์ ในช่วงทศวรรษ 1840 พร้อมกันนี้ยังมีเชิงอรรถกำกับประกอบไว้เพื่อค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม



หนังสือหมวดสังคมศาสตร์

(H)

1. กลยุทธ์พิชิตชีวิตหนี้. / โดย ลุงแจ่ม และ กมล กมลตระกูล. กรุงเทพฯ : เนชั่น, 2550.

บรรดาผู้ทุกข์ยากจากหนี้สินล้นพ้นตัวต้องการที่พึ่งและที่ปรึกษาที่จะช่วยไขข้อข้องใจและแก้ปัญหา นั่นคือ ผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายอย่างท่องแท้ เพราะท้ายที่สุดก็ต้องพยายามหาทางใช้หนี้คืน ทางที่ดีคือ การบริหารหนี้สินที่มีให้ก่อเกิดรายได้หรือการใช้จ่ายยังเป็นไปได้โดยสะดวก “กลยุทธ์พิชิตชีวิตหนี้” เล่มนี้ เนื้อหาเป็นการรวบรวมคำถาม-ตอบที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับปัญหาหนี้สินโดย “ลุงแจ่ม” จากคอมลัมน์ สุดฮิตในหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก ซึ่งเนื้อหาในเล่มทั้งหมดจะช่วยชี้แนะแนวทางแก้ปัญหาและการป้องกัน ปัญหาที่ดีที่สุดแก่บรรดาลูกหนี้ทั้งหลาย พร้อมกันนี้ยังนำเสนอประสบการณ์จากลูกหนี้ที่รอดตายจากการ ทวงหนี้ และการต่อสู้กับบัตรเครดิตของคนเป็นลูกหนี้

2. มิติหญิง-ชาย : ความแตกต่างบนความเหมือน. / โดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กรุงเทพฯ :

ธรรมดาเพลส, 2551.

มิติหญิง-ชาย : ความแตกต่างบนความเหมือน เล่มนี้เป็นหนังสือที่นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล จำแนกเพศ ที่ทำให้เห็นบทบาทของหญิงชายในมิติสำคัญ 7 มิติด้วยกัน คือ สุขภาพ การศึกษา การทำงาน รายได้และความยากจน ชีวิตครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์ ความรุนแรง การเป็นผู้นำ ในแต่ละมิติจะ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันในด้านโอกาส บทบาท ความเท่าเทียมและพฤติกรรมเฉพาะทางเพศ เช่น ผู้หญิงมีรายได้จากการทำงานนอกภาคเกษตรต่ำกว่าผู้ชายในสัดส่วน 0.92 ผู้มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สูงกว่าผู้ชายแต่ผู้หญิงมีโอกาสทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศน้อยกว่าผู้ชายค่อนข้างมากในสัดส่วน 0.13 เท่านั้น ผู้หญิงเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศเพิ่มขึ้น ผู้หญิงรับราชการมากกว่าผู้ชายแต่มีโอกาส ก้าวหน้าสู่ตำแหน่งระดับสูงน้อยกว่าผู้ชาย เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะแสดงถึงสถานการณ์ความเสมอภาคของ หญิงชายในมิติต่างของสังคมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น



3. สรุปสาระความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์. กรุงเทพฯ :

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2552.

การเจรจาการจัดทำความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เป็นความตกลงที่ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับการค้าเกือบทุกเรื่องโดยเริ่มเจรจามาตั้งแต่ต้นปี 2548 โดยตั้งเป้าหมายจะมีผลบังคับใช้ได้ในกลางปี 2552 ความตกลง AANZFTA ประกอบด้วย 12 ประเทศ ได้แก่ นิวไอร์แลนด์ ชาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หลายท่านคงสงสัยว่าความตกลงฉบับนี้มีเนื้อหาสาระอะไร ประเทศไทยมีความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับออสเตรเลีย และระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์แล้ว ทำไมถึงต้องมีความตกลงนี้อีก ประโยชน์ที่จะได้รับคืออะไร ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นคืออะไร และรัฐบาลจะมีมาตรการรองรับผลกระทบเหล่านั้นอย่างไร ฯลฯ หนังสือเล่มนี้จะสามารถให้คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ได้



หนังสือหมวดรัฐศาสตร์

(J)

1. แนวทางการจัดการความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น. / โดย ชิต นิลพานิช และ สมปฤณ นิยมไทย.

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์น้ำก้าง, ม.ป.ป.

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นในแง่ของการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยอาจทำเป็นข้อตกลงร่วมกันและได้ดำเนินการวิจัยภาคสนามในหลายพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสงขลา โดยเริ่มในเดือนพฤศจิกายน 2546 จนถึงเดือนสิงหาคม 2547 และมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสรุปผลการศึกษาและจัดทำแนวทางการจัดการความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาได้กล่าวถึง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น การบริหารจัดการความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น พร้อมด้วยกรณีตัวอย่างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นในประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น

2. เบื้องลึกเบื้องหลังความสัมพันธ์ไทย-ไต้หวัน ภายใต้นโยบายจีนเดียว. / โดย องอาจ

เดชอิทธิธรณ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.

หนังสือเล่มนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสารนิพนธ์ดีเด่นในปี 2549 ซึ่งในเนื้อหาได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับไต้หวัน โดยประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) รวมถึงความสัมพันธ์สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กับประเทศไทยและนานาชาติระหว่างปี พ.ศ.2518 (ค.ศ.1975-ปัจจุบัน) พร้อมด้วยเบื้องหลังความผูกพันและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ตลอดจนบทสรุป 59 ปี แห่งความสัมพันธ์ที่ผันแปร รวมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะ และในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ ยังได้เพิ่มเติมตารางสถิติการค้าระหว่างไทยกับไต้หวันถึงปี 2550



หนังสือหมวดกฎหมาย

(K)

1. กฎกติกา WTO เล่มที่หนึ่ง : กฎกติกาทั่วไป. / โดย รัชสวรรค์ ธนะพรพันธุ์ และ สมบูรณ์ ศิริประชัย.

ม.ป.ท. : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามลดา, 2552.

หนังสือชุดกฎกติกาองค์การการค้าโลกจัดทำขึ้นเพื่ออธิบายและทำความเข้าใจกฎกติกาต่าง ๆ ขององค์การการค้าโลก โดยที่ตระหนักถึงความสำคัญของระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีต่อเศรษฐกิจไทย และโดยที่คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า หนังสือภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังมีอยู่น้อยมาก ประชาชนคนไทยควรได้เรียนรู้กฎกติกาองค์การการค้าโลก มิเพียงเพื่อทำความเข้าใจแต่เพื่อให้รู้เท่าทันด้วย หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเรื่องหลักการไม่เลือกปฏิบัติ Reciprocity ข้อยกเว้นกฎกติกาการค้าเสรี ภายใต้องค์การการค้าโลก การปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่าง ความตกลงการค้าเสรีระดับภูมิภาคกับกฎกติกาของ WTO ตารางความตกลงการค้าเสรีระดับภูมิภาคที่มีผลบังคับใช้และแจ้งให้กับ GATT และ WTO รับทราบ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2549 แผนภาพความตกลงการค้าเสรีระดับภูมิภาคที่มีผลบังคับใช้ แผนภาพความตกลงการค้าเสรีระดับภูมิภาคที่อยู่ระหว่างการเจรจา ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2548 และสัดส่วนความตกลงการค้าเสรีข้ามภูมิภาคต่อความตกลงการค้าเสรีทั้งหมด ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2548

2. กฎกติกา WTO เล่มที่สอง : การเข้าถึงตลาด MARKET ACCESS. / โดย รัชสวรรค์ ธนะพรพันธุ์

และ สมบูรณ์ ศิริประชัย. ม.ป.ท. : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามลดา, 2552.

หนังสือชุด กฎกติกาองค์การการค้าโลกจัดทำขึ้นเพื่ออธิบายและทำความเข้าใจกฎกติกาต่าง ๆ ขององค์การการค้าโลก โดยที่ตระหนักถึงความสำคัญของระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่มีต่อเศรษฐกิจไทยและโดยที่คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า หนังสือภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังมีอยู่น้อยมาก ประชาชนคนไทยควรได้เรียนรู้กฎกติกาองค์การการค้าโลกมิเพียงเพื่อทำความเข้าใจ แต่เพื่อให้รู้เท่าทันด้วย หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย เนื้อหาเรื่องการเข้าถึงตลาด การเข้าถึงตลาดของสินค้าที่มีใช้สินค้าเกษตร ภาษีศุลกากร การกำหนดปริมาณการนำเข้ากับตกลง GATT WTO มาตรการการควบคุมเชิงปริมาณกับกระบวนการ



Tariffication มาตรการปกป้องตนเองภายใต้องค์การการค้าโลก มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และ Trade-Related Investment Measure (TRIMs)

3. คู่มือแนวทางการยกร่างกฎหมาย. / โดย สำนักกฎหมาย. กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ม.ป.ป.

เนื่องจากสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำร่างกฎหมายตามความต้องการให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการ ส่วนราชการและประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกฎหมายที่ดี มีประสิทธิภาพสามารถใช้กฎหมายได้ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ของสังคมไทย สำนักกฎหมายได้จัดทำคู่มือแนวทางการยกร่างกฎหมายขึ้น โดยกล่าวถึงสาระสำคัญแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ หลักการเบื้องต้นในการยกร่างกฎหมาย และโครงสร้างและแบบของกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางและข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำร่างกฎหมายให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการร่างกฎหมายเพื่อให้มีความถูกต้องทั้งในด้านโครงสร้าง เนื้อหา ถ้อยคำ และรูปแบบที่เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

4. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551. / โดย สำนักกฎหมาย. กรุงเทพฯ :

สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552.

หนังสือเล่มนี้เป็นการสรุปสาระสำคัญ ประวัติความเป็นมาในการตราพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 38 ก หน้า 32 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 และเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2551 เป็นต้นไป โดยมีเจตนารมณ์เพื่อนำระบบวิธีพิจารณาคดีที่เอื้อต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความรวดเร็ว ประหยัดและมีประสิทธิภาพ อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจหันมาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 หมวด คือ หมวดที่ 1 บททั่วไป หมวดที่ 2 วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้น หมวดที่ 3 การอุทธรณ์ หมวดที่ 4 การฎีกา หมวดที่ 5 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และหมวดที่ 6 การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง รวมทั้งในส่วนสุดท้ายมีบทเฉพาะกาลไว้ด้วย

5. พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551. / โดย สำนักกฎหมาย. กรุงเทพฯ :

สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552.

หนังสือเล่มนี้เป็นการสรุปสาระสำคัญประวัติความเป็นมาในการตราพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 33 ก เมื่อวันที่ 13



กุมภาพันธ์ 2551 และเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2551 เป็นต้นไป เพื่อนำระบบการคุ้มครองเงินฝากแบบจำกัดวงเงิน และกำหนดกลไกต่าง ๆ ในการคุ้มครองเงินฝากอย่างเป็นระบบมาใช้ ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสถาบันการเงินอันจะเป็นการสนับสนุนการออมเงินในประเทศ และเสริมสร้างความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินในภาพรวม โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก หมวดที่ 2 การดำเนินการเกี่ยวกับสถาบันการเงิน หมวดที่ 3 การคุ้มครองเงินฝาก หมวดที่ 4 การชำระบัญชีสถาบันการเงิน หมวดที่ 5 บทกำหนดโทษ และในส่วนสุดท้ายได้กำหนดบทเฉพาะกาลไว้ด้วย

6. พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551. /

โดย กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย. กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552.

เนื่องด้วยเป็นการสมควรให้มีองค์การสื่อสารสาธารณะซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำในการผลิตและสร้างสรรค์รายการข่าวสารคุณภาพสูงที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและส่วนรวม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อส่งเสริมให้มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงและสมดุลและมุ่งยกระดับการเรียนรู้ของประชาชนทุกภาคส่วนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศ และสร้างความยั่งยืนให้แก่ความเป็นพลเมืองและสังคมส่วนรวมผ่านทางบริการข่าวสารและสาระความรู้ นอกจากนี้เพื่อให้องค์การเป็นผู้นำความรู้ในทางวิทยาการต่าง ๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ จึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 8 ก หน้า 1 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

7. หลักการสำคัญของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่งที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551. / โดย สำนักงานศาลยุติธรรม.

นนทบุรี : เพชรรุ่งการพิมพ์, 2552.

หนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายหลักการสำคัญของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ พ.ศ.2550 ซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 26) และ (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) และ (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2551 ได้แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงหลักการของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหลายประการ โดยเฉพาะบทบัญญัติอันเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาและผู้เสียหาย กระบวนการสอบสวนให้เป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแนวทางการสืบพยานหลักฐานให้



สอดคล้องรองรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2551 ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับค่าฤชาธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการไต่เกลี่ยของศาล การเลื่อนการพิจารณาให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น และการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีในสำเนา และคดีไม่มีข้อยุ่งยากให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย

8. สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2549. / โดย

สำนักงานศาลปกครอง. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2549.

หนังสือเล่มนี้เป็นเอกสารสรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2549 เพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้นำไปใช้ประโยชน์ โดยได้สรุปเรียงตามลำดับของคดีพิพาทในมาตรา 9 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และเน้นการสกัดแนวทางการปฏิบัติราชการที่มีลักษณะเป็นการทั่วไป ซึ่งหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้เป็นบรรทัดฐานร่วมกันในการปฏิบัติงานให้บริการแก่ประชาชน ได้โดยไม่จำกัดเฉพาะแต่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทในคดีที่เกิดขึ้นเท่านั้น ซึ่งแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน คือ 1) แนวทางการปฏิบัติราชการที่ได้จากคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) 2) แนวทางการปฏิบัติราชการที่ได้จากคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) และ 3) แนวทางการปฏิบัติราชการที่ได้จากคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4)

9. สรุปหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อเสริมสร้างแนวทางการปฏิบัติราชการ

ที่ดี พ.ศ.2550. / โดย สำนักงานศาลปกครอง. กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2551.

หนังสือเล่มนี้เป็นการสรุปแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ปี พ.ศ.2550 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้นำไปใช้ประโยชน์ โดยการจัดทำได้นำเนื้อหาในส่วนที่เป็นการสรุปหลักกฎหมายที่น่าสนใจจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในส่วนที่มีลักษณะเป็นการวางแนวทางในการปฏิบัติราชการและสรุปเรียงตามลำดับของคดีพิพาทในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1. หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่ได้จากคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) 2. หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่ได้จากคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตาม



หนังสือหมวดเทคโนโลยี

(T)

1. รากฐานพลังงานไทย. / โดย ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2551.

หนังสือรากฐานพลังงานไทย เล่มนี้ในเนื้อหานอกจากการบันทึกประวัติศาสตร์ด้านพลังงานที่สำคัญของประเทศไทยแล้ว อีกวัตถุประสงค์หนึ่งของผู้เขียนในการจัดทำ คือ เพื่อเป็นการยกย่องและขอบพระคุณท่านรัฐมนตรี ศุภี มหาสันทนะ ผู้ที่ทำงานในลักษณะ “ปิดทองหลังพระ” ปุชนิยบุคคลด้านพลังงานของประเทศไทย “เรืออากาศโท ศุภี มหาสันทนะ” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในช่วงปี 2524-2531 ในสมัยรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการกำหนดและผลักดันนโยบายและมาตรการด้านพลังงานที่สำคัญ อันได้แก่ การพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การปรับปรุงกฎหมายปิโตรเลียมและการส่งเสริมการสำรวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศ การจัดระบบการจัดหาน้ำมันและการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การปรับปรุงประสิทธิภาพและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรด้านพลังงาน การปรับปรุงระบบการบริหารนโยบายพลังงาน การปรับโครงสร้างภาษีราคาน้ำมันให้เหมาะสม การสร้างกติกาสู่ใหม่ในการค้าและการนำเข้าน้ำมัน การเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน การยกเลิกควบคุมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและการผลักดันให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมและเป็นผู้ลงทุนในภาคพลังงาน พร้อมกันนี้บันทึกที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของหนังสือเล่มนี้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้เพื่อเรียนรู้ถึงตัวอย่างและแนวทางที่ผู้คนสมัยก่อนได้ใช้ในการจัดการปัญหา รวมถึงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดต่อไปในอนาคต ซึ่งการเรียนรู้ทำให้เกิดแนวคิดเพื่อกำหนดแนวทางและการเรียนรู้ทำให้เกิดการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นลบเช่นในอดีตอีก

2. กลยุทธ์สำหรับความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศไทย. / โดย ปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์.

กรุงเทพฯ : มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม, 2551.

หนังสือเล่มนี้เป็นบทความที่เกี่ยวกับพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งผู้เขียนเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (ตุลาคม 2549 – กุมภาพันธ์ 2551) โดยมีเนื้อหาสาระที่สำคัญสะท้อน



สถานการณ์ด้านพลังงานของไทย โดยเฉพาะการพัฒนาและการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งนี้จากกล่าวได้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่นโยบายด้านพลังงานหมุนเวียนและการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กและเล็กมากที่ใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นเชื้อเพลิงมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากที่สุด

หนังสือหมวดวิชาการทหาร

(U)

1. **กฎอัยการศึก**. กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550.

จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้เข้ายึดอำนาจทางปกครองจากรัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร และได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก ประกอบกับประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทยที่ผ่านมาได้มีการปฏิวัติรัฐประหาร พร้อมกับการประกาศใช้กฎอัยการศึกเสมอเพื่อให้ท่านผู้อ่านทั่ว ๆ ไปได้เกิดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงประวัติความเป็นมา ความหมาย เจตนารมณ์ของกฎอัยการศึก การประกาศและการเลิกใช้ กฎอัยการศึก ผลจากการประกาศใช้กฎอัยการศึก ตารางการประกาศใช้กฎอัยการศึกในรัชสมัย รัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2547

2. **ลัทธิรัฐบาล เลิกรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจเผด็จการทางการเมือง**. / โดย ไสภณ เพชรสว่าง

และ ทะนงศักดิ์ ม่วงมณี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ทองกมล, 2551.

หนังสือเล่มนี้เนื้อหาจะกล่าวถึงเหตุการณ์ทางการเมืองที่มุ่งเน้นเฉพาะการยึดอำนาจ การปฏิวัติรัฐประหาร ลัทธิรัฐบาล เลิกรัฐธรรมนูญและการสืบทอดอำนาจเผด็จการของผู้นำทางการเมือง และผู้นำทางการเมืองรวมทั้งเสริมข้อมูลเกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์การเมืองไทยในบางเรื่องบางตอนที่เกี่ยวข้องกับ การยึดอำนาจและในรายละเอียดของเนื้อหาเล่มนี้ประกอบด้วย ตอนที่ 1 การเมืองไทยในวังวนลัทธิรัฐบาล เลิกรัฐธรรมนูญ สืบทอดอำนาจเผด็จการทางการเมือง ตอนที่ 2 การเมืองไทยก่อนปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตอนที่ 3 ลัทธิรัฐบาลพระมหากษัตริย์สืบทอดอำนาจคณะราษฎร (พ.ศ.2475-2487) ตอนที่ 4 ลัทธิ



รัฐบาลเลขาธิการธรรมนูญ สืบทอดอำนาจทางการเมือง (พ.ศ.2487-2500) ตอนที่ 5 ล้มรัฐบาลสืบทอดอำนาจ เเผด็จการทหาร (พ.ศ.2500-2520) ตอนที่ 6 รัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจเผด็จการ (พ.ศ. 2521-2534) ตอนที่ 7 เลขาธิการธรรมนูญ พ.ศ.2534 เริ่มปฏิรูปการเมือง (พ.ศ.2534-2543) ตอนที่ 8 รัฐบาล ภายใต้ระบอบทักษิณ (พ.ศ.2543-2549) ตอนที่ 9 แนวคิดป้องกันกรยึดอำนาจรัฐประหารและกบฏ พร้อม กันนี้ในส่วนของภาคผนวกประกอบด้วย ทำเนียบนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่พระยามโนปกรณนิติธาดาจนถึง พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ (พ.ศ.2549) ทำเนียบประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยตั้งแต่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์ มंत्री (พ.ศ.2475) จนถึงนายโกศล พลกุล (พ.ศ.2548) ทำเนียบการยึดอำนาจรัฐประหารของไทยตั้งแต่ พ.ศ.2476-พ.ศ.2549 รวมยึดอำนาจ 10 ครั้ง

หนังสือหมวดเรื่องสั้น

นวนิยาย (FIC/SC)

1. ซิงหมาเกิด. / โดย มณฑารัตน์ ทองเผ่า. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.

เมื่อทวิลลีบังเอิญไปพบเห็นบุคคลผู้หนึ่งทิ้งขยะลงบนทางหลวง เขาก็ตัดสินใจว่าจะส่งสอนให้ ผู้นั้นได้รับบทเรียน โดยหาวิธีไม่ว่าเป้าหมายที่เขาเพิ่งตั้งนั้นคือ ปาล์ม เมอร์สโตท บุคคลผู้มีหน้าที่คลี่คลาย ขจัดปมปัญหาทางการเมืองที่ทั้งหึงยโสโอหังและมีอำนาจมากที่สุดคนหนึ่งของฟลอริดา และก็ให้บังเอิญ เหลือเกินที่โครงการล่าสุดของเป้าหมายของทวิลลีก็คือการ “ผูกบรดาศูนย์การค้า” ให้เกิดขึ้นบนเกาะที่ นับว่ามีธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์มากที่สุด ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวอ่าวห่างจากชายฝั่งทะเลเพียงนิดเดียว ผู้ก่อการร้ายเพื่อปกป้องธรรมชาติโดยการลักพาตัวหมา เหล่าบรรดาคางคกร้องเพลง โสเภณีที่บริการเฉพาะ ชาวรีพับริกัน การต้องเลือกเอาสุนัขลาบราดอร์รีทริฟเวอร์ทั้งตัวเป็น ๆ ดีกว่าทั้งตัวที่แยกเป็นชิ้น ๆ และอดีต ผู้ว่าการรัฐซึ่งกลับไปมีชีวิตอย่างสันโดษ ทั้งหมดนี้ล้วนปรากฏอยู่ใน “ซิงหมาเกิด” นิยายโหด-มัน-ฮา ระดับ ห้าดาวแปลมาจาก “Sick Puppy” ของคาร์ล ไฮยาชัน ที่จะตีแผ่เรื่องราวโสมมให้โลกได้รู้และยังเปี่ยมไป ด้วยมุขตลกขบขันที่จะทำให้ผู้อ่านต้องหัวเราะออกมา



2. **สะพานชีวิต**. / โดย นิเวศน์ กันไทยราษฎร์. กรุงเทพฯ : มติชน, 2551.

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเรื่องสั้นจากผู้เขียนที่ได้เลือกเฟ้นบทบาทของตัวละครในแต่ละมุมมองมาเรียบเรียง รวมเรื่องสั้นชิ้นที่คัดสรรในชุด “สะพานชีวิต” เล่มนี้ ได้สะท้อน “ความคิด” ที่มีต่อคนสูงวัยแต่คนสูงวัยซึ่งถือเป็นพลเมืองอาวุโสของประเทศ และยังทรงคุณค่าแก่ความสนใจ นั่นเพราะ “พลเมืองอาวุโส” ย่อมได้รับการเคารพ ไม่ว่าจะชีวิตจะเป็นอย่างไรก็ตาม เนื้อหาส่วนใหญ่ได้นำมาจากเรื่องจริงของคนในสังคม และตัวละครจากชีวิตจริงเหล่านี้ก็ได้คืนลมหายใจแก่ธรรมชาติไปหมดแล้ว ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าทุกชีวิตล้วนมีจุดร่วมเดียวกัน ล้วนมีชะตากรรมเดียวกัน นั่นคือ ชะตากรรมเมื่อคราวเดินลงสะพาน (ความตาย)

หนังสือหมวดวิทยานิพนธ์

รายงานการวิจัย

1. **การกำหนดและการประเมินสมรรถนะบุคลากรภาครัฐที่เหมาะสมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้**. / โดย ชาลี ไตรจันทร์. ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดและประเมินสมรรถนะบุคลากรภาครัฐที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ ผลการศึกษาพบว่าสมรรถนะบุคลากรภาครัฐที่เหมาะสมกับพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบไปด้วยสมรรถนะ 5 ด้าน ได้แก่ มนุษยสัมพันธ์ การบริการที่ดี จริยธรรม ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม และการเข้าถึงประชาชน จากการประเมินสมรรถนะบุคลากรภาครัฐพบว่าบุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะสูงทุกด้าน โดยมีสมรรถนะด้านความเข้าใจในข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมสูงสุดและด้านการเข้าถึงประชาชนต่ำสุด เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะบุคลากรภาครัฐกับตัวแปรคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่าตัวแปร เพศ อายุ อายุราชการ สถานภาพการสมรส และการศึกษา พบว่าไม่มีความแตกต่างกับส่วนศาสนา จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กลุ่มอาชีพ ภูมิภาคของบุคลากรภาครัฐ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการทดสอบภายหลัง พบว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานในจังหวัดปัตตานีมีการเข้าถึงประชาชนมากกว่าจังหวัดยะลาและนราธิวาส บุคลากรฝ่ายปกครองมีมนุษยสัมพันธ์



มากกว่าตำรวจ บุคลากรภาครัฐที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีมนุษย์สัมพันธ์และจริยธรรมมากกว่าบุคลากรภาครัฐที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ในการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการพัฒนาสมรรถนะพบว่าปรัชญาเชิงอารมณ์เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาเป็นบรรยากาศองค์การ และการลดความเป็นบุคคลในผู้อื่นตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเชิงสาเหตุร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของสมรรถนะบุคลากรภาครัฐได้ถึงร้อยละ 73

2. การพัฒนาวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ

สำหรับนักเรียนปฐมวัย กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านหนองขาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัด

ราชบุรี / โดย นกสินธุ์ เสือดี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551.

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณสำหรับนักเรียนปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านหนองขาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2550 จำนวน 22 คน โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 1) สื่อการเรียนรู้ ได้แก่ การ์ตูน (Animation) การแสดงละครหุ่นและบทเพลง 2) คู่มือการใช้ และแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องและส่งผลให้เกิดการพัฒนาค่านิยมดังกล่าว 3) แบบสังเกตพฤติกรรม การมีค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ 4) แบบประเมินคุณภาพของนวัตกรรม โดยใช้เวลาในการทดลอง 3 สัปดาห์ เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ก่อน ระหว่าง และหลังการใช้นวัตกรรม เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างและพัฒนาการและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสังเกตโดยผู้วิจัยและครูซึ่งเป็นผู้ใช้นวัตกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และการเปรียบเทียบค่า t (t-test for dependent samples) ผลการวิจัยได้นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณที่มีคุณภาพด้านเนื้อหาในระดับดี และด้านเทคโนโลยีการศึกษาในระดับดีมาก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณปรากฏว่านักเรียนมีพัฒนาการของคะแนนค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณเพิ่มขึ้น และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพปรากฏว่านักเรียนปฐมวัยมีการพัฒนาค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณอยู่ในระดับดี ดีมาก และเป็นที่น่าสังเกตว่ามีปรากฏการณ์ที่นักเรียนสามารถบอกกล่าว ตักเตือน ชักชวน ให้บุคคลอื่นมีค่านิยมเช่นเดียวกับตนเองได้ ซึ่งนอกเหนือจากผลที่คาดไว้

3. การพัฒนาศูนย์ข่าวชุมชน / โดย สัจจา บรรจงศิริ และคณะ. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมมาธิราช, 2549.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สถานการณ์การดำเนินงานของศูนย์ข่าวชุมชน 2) พัฒนารูปแบบการดำเนินงานของศูนย์ข่าวชุมชน 3) แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ข่าวชุมชนให้ยั่งยืน และ 4) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของศูนย์ข่าวชุมชน การวิจัยใช้กระบวนการวิจัยเชิง



ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่าศูนย์ข่าวชุมชนที่ศึกษาเริ่มจัดตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543-2546 ส่วนใหญ่ไม่มีสำนักงานสภาพพื้นที่แปลงนาข้าวเจ้าของสมาชิกในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นที่ราบดินเหนียว เป็นนาในเขตชลประทาน ส่วนแปลงนาข้าวหอมมะลิในจังหวัดบุรีรัมย์และแปลงนาข้าวเหนียวในจังหวัดอุบลราชธานี สภาพพื้นที่เป็นที่ราบดินร่วนปนทราย เป็นนาในเขตน้ำฝน การทำนาส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการโดยสมาชิกอย่างอิสระ ไม่มีนาแปลงรวม ยกเว้น ศูนย์ข่าวชุมชนหนองมะค่าแต้ และหนองชัยศรี การบริหารงานศูนย์ดำเนินการโดยคณะกรรมการกลุ่มที่มาจากการเลือกตั้ง ประกอบด้วย ประธานและกรรมการ 5-15 คน มีกฎระเบียบข้อบังคับ การบริหารกองทุนดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารกองทุน เกือบทุกศูนย์มีคณะกรรมการบริหารกลุ่มและบริหารกองทุนเป็นชุดเดียวกัน ยกเว้นศูนย์ข่าวชุมชนหนองชัยศรี

3. การศึกษาความต้องการด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ในระดับ

อุดมศึกษา. / โดย พิเชษฐ รุ่งลาวัลย์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.

งานวิจัยเรื่อง มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพื่อศึกษาความต้องการด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ในระดับอุดมศึกษา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาโดยมุ่งสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้ ผลการศึกษาค้นคว้าความต้องการด้านคุณธรรมจริยธรรมทั่วไปในหลักสูตรคอมพิวเตอร์จากความคิดเห็นของอาจารย์ พบว่าโดยภาพรวมสภาพปัญหาและพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมทั่วไปของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าคุณธรรมจริยธรรมด้านนี้อยู่ในระดับที่ต้องการให้พัฒนามากขึ้น และจากความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต พบว่าโดยภาพรวมสภาพปัญหาและพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมทั่วไปของบัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าคุณธรรมจริยธรรมด้านนี้อยู่ในระดับที่ต้องการให้ดำรงไว้

4. การศึกษานโยบาย มาตรการและแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบและการพัฒนาพื้นที่

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. / โดย นุชบง ชัยเจริญวัฒน์. ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551.

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษานโยบาย มาตรการและแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบและการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 2) เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงนโยบาย มาตรการ และแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบและการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกรอบการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การศึกษาในภาพรวม (สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ มาตรการและแนวทางการพัฒนาของรัฐ และข้อเสนอแนะนโยบายการแก้ปัญหาความไม่สงบและมาตรการการพัฒนา) และกระบวนการสร้างมาตรการ แนวทาง และนโยบาย



การแก้ปัญหาความไม่สงบและการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจัยที่มีผลต่อความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการศึกษา พบว่ามีความซับซ้อนของปัญหาทั้งที่เปิดเผยและซ่อนเร้นที่นำไปสู่ความรุนแรง จากปัจจัยเชิงโครงสร้าง เช่น เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง การศึกษา และทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการไม่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ ประกอบกับกระบวนการยุติธรรมมีความอ่อนแอไม่สามารถให้ความเป็นธรรมและสิทธิที่พึงได้รับแก่ประชาชนในพื้นที่ และการบังคับใช้กฎหมายที่เกินเลยขอบเขต การละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น จากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนะการปรับเปลี่ยนนโยบายการแก้ปัญหาให้กับพื้นที่ตามมาตรการและแนวทาง 5 ด้าน ดังนี้ 1. มาตรการทางกระบวนการยุติธรรม 2. มาตรการทางด้านสังคม 3. มาตรการทางด้านเศรษฐกิจ 4. มาตรการทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. มาตรการทางด้านองค์กรและการจัดการ โดยสรุปรัฐบาลและองค์กรในพื้นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย มาตรการและแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบและพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการส่งเสริมประสพการณ์และการเรียนรู้บริบทของท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อจะได้กำหนดนโยบาย มาตรการและแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง

5. การศึกษาวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมุสลิมเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.

/ โดย ดลมนรจณ์ บากา. บัตตานี : วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550.

✍ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเปรียบเทียบระหว่างเยาวชนในชนบทและในเมือง รวมทั้งศึกษาวิถีชีวิตตามความคาดหวังของสังคมมุสลิมและเปรียบเทียบวิถีชีวิตในปัจจุบันตามความคาดหวังของสังคมมุสลิม ตลอดจนศึกษาข้อเสนอแนะต่อวิถีการดำเนินชีวิตตามความคาดหวังของสังคมมุสลิมของเยาวชนไทยมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่าเยาวชนมุสลิมส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคมมุสลิมและขัดหลักการศาสนาอิสลาม มีการให้ความสำคัญกับการศึกษาวิชาสามัญมากกว่าวิชาศาสนา มีการละเลยและไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติศาสนกิจ และส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเยาวชนมีส่วนร่วมในสถานการณ์ความไม่สงบในปัจจุบัน โดยเยาวชนในเมืองและในชนบทมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันเกือบทุกด้าน ทั้งนี้ในข้อเสนอแนะต่อการดำเนินชีวิตของเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ผู้นำศาสนาต้องปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้มีวิถีชีวิตตามแนวทางศาสนาอิสลาม รวมถึงรัฐต้องส่งเสริมการศึกษาทางวิชาสามัญควบคู่กับวิชาทางศาสนา รวมทั้งให้มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมีบทบาทในการดูแลเยาวชนอย่างเต็มที่



6. ข้อมูลพื้นฐานราชอาณาจักรกัมพูชา. ชลบุรี : ศูนย์อินโดจีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, ม.ป.ป.

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ให้นิสิตนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตในวิชาสัมมนานโยบายต่างประเทศของไทย ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของประเทศกัมพูชาอันมีผลต่อความสัมพันธ์ที่ติระหว่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นที่รู้จักอันจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ผลการศึกษาพบว่าประเทศกัมพูชาและประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความคล้ายคลึงกันมากไม่ว่าจะในเรื่องภาษา ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม ล้วนแต่มีความคล้ายคลึงกันดังจะเห็นได้จากการนับถือศาสนาพุทธและการประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ของชาวกัมพูชา ทางด้านนาฏศิลป์หลวงของกัมพูชากับนาฏศิลป์ไทยในราชสำนักส่งผลต่อกันและกันมาโดยตลอดจนก่อให้เกิดเป็นศิลปะที่มีรูปแบบร่วมกันขึ้น และอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจ คือ สถานที่ทางโบราณสถานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกอย่างกรุงพนมเปญ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เมืองเสียมราฐ มหาปราสาทนครวัด เมืองนครหลวง ปราสาทบายนแห่งเมืองนครธม ฯลฯ ด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า การลงทุนระหว่างไทย-กัมพูชา นับได้ว่ามีพัฒนาการที่ก้าวหน้าและดำเนินไปบนพื้นฐานของความเข้าใจกัน โดยมีกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เป็นพลังขับเคลื่อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao phrava-Mekong Economic Cooperation Strategy-ACMECS) กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคกลุ่มแม่โขง (Greater Mekong Sub-region-GMS) กรอบความร่วมมือสามเหลี่ยมมรกต และความร่วมมือระหว่างไทย-กัมพูชาที่สำคัญในปัจจุบันและถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ คือ การจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 55 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กัมพูชา โดยมีกิจกรรมที่ทั้งสองฝ่ายฉลองร่วมกันกว่า 40 โครงการ ซึ่งหลายโครงการได้ดำเนินการลุล่วงไปแล้วและประสบความสำเร็จด้วยดี การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชากับประเทศไทยจากต้นปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา มีการดำเนินการความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในทุกสาขาทุกระดับที่มีการพัฒนาต่อไปอย่างราบรื่น โดยมีกรอบความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีกลไกความร่วมมืออีกมากมายทั้งในรัฐบาล และระดับท้องถิ่นซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

7. ข่าวสารและการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ “การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการสื่อสารของสื่อบุคคลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความ

สมานฉันท์ในชุมชน”. / โดย จารุณี สุวรรณวัศมี. ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551.

งานวิจัยเล่มนี้มุ่งที่จะศึกษาเกี่ยวกับสื่อบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อทราบถึงความสำคัญและรูปแบบการสื่อสารของสื่อบุคคลต่างกลุ่ม โดยมุ่งหวังที่จะประมวลและสกัดองค์ความรู้เพื่อ



นำไปพัฒนาประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร เพื่อกระตุ้นให้สื่อบุคคลในพื้นที่ได้พัฒนาประสิทธิภาพด้านการสื่อสารของตนเอง และเพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายสื่อบุคคลในพื้นที่ จากการเก็บข้อมูลด้วยระบบการทำกิจกรรมสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก และสังเกตการณ์ในพื้นที่ที่สื่อบุคคลเป็นสื่อดั้งเดิมที่อยู่ชุมชนมาช้านาน และได้ยิ่งได้รับการยอมรับจากชุมชนมากยิ่งขึ้นในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ เพราะประชาชนในพื้นที่ต้องการที่พึ่งพิงทางจิตใจ เริ่มเกิดวิกฤตศรัทธากับสื่อมวลชน รวมทั้งกลางแคลงใจกับเจตนาของกลุ่มต่าง ๆ ที่เข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสื่อบุคคลจากในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ หากมีคุณสมบัติหลักคือมีความจริงใจ ช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้ เข้าใจ เคารพในบริบทชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการทำงานก็มักจะได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งเป็นเกราะป้องกันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อีกทางหนึ่ง ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาสื่อบุคคล 8 กลุ่ม ได้แก่ เยาวชน สตรี ศาสนา ปกครอง ครู สื่อมวลชน ทหาร ตำรวจ ฯลฯ ซึ่งพบข้อสังเกตที่น่าสนใจในแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มศาสนา และกลุ่มปกครอง เป็นกลุ่มที่คนในชุมชนให้ความเคารพนับถือในระดับสูง ในการที่จะเข้าไปทำงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่จึงควรที่จะประสานงานกับคนกลุ่มนี้เข้าไปมีส่วนร่วมให้ได้ เพื่อที่จะได้รับการยอมรับและร่วมมือกับชุมชนมากขึ้น ในขณะที่กลุ่มเยาวชนและกลุ่มสตรีเริ่มมีบทบาทในชุมชนมากขึ้น จึงน่าที่จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้ กลุ่มครูซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการให้ความรู้กับลูกศิษย์ด้วยความรู้ความหวาดกลัวที่จะถูกลอบทำร้าย ทำให้ทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่นัก ถึงชุมชนจะเข้าใจแต่ก็ส่งผลเสียต่อการพัฒนาองค์ความรู้ของเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อไปในพื้นที่ กลุ่มสื่อมวลชน กลุ่มทหาร และกลุ่มตำรวจเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงในการที่จะช่วยเหลือชุมชนแต่ขณะนี้กลับได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่านโยบายต่าง ๆ และกระบวนการทำงานในพื้นที่นั้นกลับทำให้เกิดเหตุการณ์ยิ่งเลวร้ายลง ซึ่งควรที่จะหาทางปรับแก้ทิศทางอย่างเร่งด่วนเพื่อเรียกความศรัทธาคืนมาจากชุมชน

8. แนวทางพัฒนาการจัดการประมงชายฝั่งโดยองค์กรท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส. / โดย

เกื้อ ฤทธิบุรณ์. ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551.

งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงสถานการณ์ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและองค์กรท้องถิ่น และการบูรณาการของการบริหารจัดการประมงชายฝั่ง โดยองค์กรท้องถิ่นโดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีส่วนร่วม ผลจากการศึกษาพบว่าสถานการณ์ของทั้ง 3 ชุมชน เป็นดังนี้ 1. ยังมีทุนทางสังคมเหลืออยู่ ซึ่งประกอบด้วย ฐานทรัพยากร องค์ความรู้ ระบบคุณค่า ความเชื่อ และเครือข่ายทางสังคม แต่ทุนเหล่านี้ได้ลดลงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ยกเว้นเครือข่ายทางสังคมที่แต่ละชุมชนขยายใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะภายนอกแต่คุณภาพภายในไม่ได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย 2. ชุมชนประสบภัยคุกคามที่สร้างแรงกดดันต่อฐานทรัพยากร คือ จากการทำประมงของเรืออวนรุน อวนลากและเรือปั่นไฟในเขต 3,000



เมตร ที่เกิดขึ้นมายาวนาน 3. การดำเนินกิจกรรมเพื่อหาทางออกของชุมชนกิจกรรมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เป็นไปเพื่อฟื้นฟูทุนของชุมชนเป็นหลัก โดยเฉพาะฐานทรัพยากร ผลการศึกษา สถานภาพขององค์กร ท้องถิ่น โดยพิจารณาถึง 1) โครงสร้างขององค์กร พบว่า องค์กรของรัฐมีโครงสร้างชัดเจน ไม่สลับซับซ้อน มาก ยกเว้นสถาบันการศึกษา ส่วนองค์กรอื่น ๆ ไม่เห็นโครงสร้างที่ชัดเจน 2) การดำเนินงานขององค์กร แตกต่างไปตามบทบาทของแต่ละองค์กร องค์กรที่มีบทบาทโดยตรง เช่น ประมงจังหวัด และสมาพันธ์ ประมงพื้นบ้าน ภาคใต้การดำเนินงานเป็นไปเพื่อกิจกรรมประมงทั้งหมด ส่วนองค์กรส่วนท้องถิ่นทั้งระดับ ตำบลและจังหวัดยังมีสัดส่วนของงานประมงน้อย โดยเฉพาะในระดับจังหวัดมีปริมาณน้อยมากและให้ ความสำคัญเป็นอันดับรอง สำหรับองค์กรอื่น ๆ จะเข้ามามีบทบาทโดยการสนับสนุนการดำเนินการของ ชุมชนตามที่ชุมชนต้องการเป็นหลัก สำหรับเงื่อนไขในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน คือ (1) ควรมีการ จัดการความสัมพันธ์ของทุนทั้ง 4 ทุน ที่ชุมชนมีอยู่ ได้แก่ เรื่องระบบคุณค่าเพื่อฟื้นฟูความเป็นชุมชน ด้วยการต้องเริ่มจัดการคนในชุมชนโดยชุมชนเอง เครือข่ายทางสังคมโดยเพิ่มคุณภาพการแลกเปลี่ยนเพื่อ ฟื้นฟูความสัมพันธ์ภายในชุมชน 3) การลดภัยคุกคาม เพื่อฟื้นฟูฐานทรัพยากร ชุมชนพยายามผลักดันการ จัดการของรัฐให้เข้มงวดจริงจังกับการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ส่วนเงื่อนไขในการพัฒนาศักยภาพของ องค์กร คือ การไม่ติดกับโครงสร้าง การเปิดพื้นที่ข้อมูลให้เพิ่มขึ้น สุดท้ายในส่วนที่เกี่ยวกับกลไกและวิถีใน การบูรณาการการจัดการประมงชายฝั่งโดยองค์ท้องถิ่น คือ 1) การพัฒนาศักยภาพองค์กรตามเงื่อนไข ข้างต้น ผ่านการปรับท่าที่การทำงาน โดยเฉพาะท่าที่ส่วนบุคคล 2) การสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน ด้วยการใช้จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละองค์กร โดยการสร้างกลไกให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยน 3) การเพิ่มพื้นที่ กิจกรรมในชุมชนเพื่อลดการกดดันต่อฐานทรัพยากร

10. บทบาทของศาสนาต่อการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ : กรณีศึกษา ญี่ปุ่น-อินเดีย. / โดย ทราเยแก้ว

ทิพากร และ กนกพรพรณ อยู่ชา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.

งานวิจัยเล่มนี้จุดมุ่งหมายเป็นการศึกษาถึงกระบวนการที่จะนำศาสนาเข้ามาใช้ในการพัฒนา เมืองให้น่าอยู่ โดยผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานว่าอิทธิพลของศาสนาต่อสังคมจะมีมากหรือน้อยตามระดับของการ พัฒนา ศาสนาน่าจะมีอิทธิพลต่อสังคมน้อย ถ้าสังคมนั้นมีความทันสมัยมากขึ้นและมีอิทธิพลมากหาก สังคมนั้นมีการพัฒนาน้อย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกเมืองโตเกียวในประเทศญี่ปุ่นและเมืองเดลีในประเทศอินเดียที่ มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งในบริบทของสังคมและระดับของการพัฒนาเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจน เกี่ยวกับอิทธิพลของศาสนาและเพื่อศึกษาวิธีการที่ศาสนาในแต่ละประเทศดำเนินการในการพัฒนาเมืองให้ น่าอยู่ และในงานวิจัยเรื่องนี้ยังได้นำเสนอผลการวิจัยเป็น 4 ส่วน โดยส่วนที่ 1 เป็นบทนำ ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับ บทบาทของศาสนาของประเทศญี่ปุ่น และส่วนที่ 3 บทบาทของศาสนาในประเทศอินเดีย ส่วนที่ 4 นั้นเป็น การสังเคราะห์และบทสรุปผล





11. ปัจจัยส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีของไทยพุทธ-มุสลิม ในจังหวัดสตูล. / โดย

สุริยันต์ สุวรรณราช. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550.

งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีของไทยพุทธ-มุสลิม และศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดปัญหาความขัดแย้งโดยเฉพาะปัจจัยที่มาจากภายนอกประเทศ ผลจากการศึกษาพบว่า ประชาชนดั้งเดิมส่วนใหญ่ของจังหวัดสตูลนั้น มีชาติพันธุ์มลายู พุทธภาษามลายู และได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามประมาณ พ.ศ.2061 โดยมีไทยพุทธและชาวจีนเป็นชนกลุ่มน้อยที่ได้อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน ทำมาหากินร่วมกัน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันด้วยกิจกรรมการลงแขก และการขอแรงร่วมกันตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบันจึงไม่เกิดความขัดแย้งเพราะเหตุต่างชาติพันธุ์ ศาสนา ค่านิยม ประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติ การประกอบอาชีพที่เหมือนกัน มีวิถีทางการผลิตและความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบเดียวกัน จึงไม่เกิดช่องว่างทางชนชั้นในชุมชน ไม่มีการกดขี่ขูดรีดประชาชนในชุมชน จึงไม่มีความขัดแย้งและการปกครองของผู้นำแต่ละชุมชน ที่มาจากความยินยอมของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม โดยเฉพาะการคัดเลือกผู้นำชุมชนตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน โดยยึดหลักการเป็นตัวแทนของชนส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงกติกา กฎ ระเบียบในการปกครอง จึงไม่มีการต่อต้านหรือขัดขวางสันติภาพจึงเกิดขึ้น กลายเป็นปัจจัยที่สำคัญในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีของสองกลุ่มสองชนสองกลุ่มวัฒนธรรมในจังหวัดสตูล เพราะแม้แต่เงื่อนไขของความขัดแย้งที่อาจมาจากต่างประเทศก็ไม่สามารถแทรกซึมเข้ามาในชุมชนได้ ทั้งนี้เพราะการยอมรับผู้นำชุมชนและวิธีการปกครองในแต่ละชุมชนมาตั้งแต่อดีต และเมื่อประชาชนในจังหวัดสตูลพูดภาษาไทยมากยิ่งขึ้น จึงกลายเป็นจุดแข็งของการสื่อความเข้าใจได้อย่างชัดเจน ความขัดแย้งอย่างรุนแรงจึงเกิดขึ้นในจังหวัดสตูลได้ยาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้จังหวัดสตูลมีการปกครองชุมชนในแต่ละระดับ โดยเน้นระดับจังหวัดขยายการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้ปกครองกันเองที่มีอิสระมากขึ้นในลักษณะของการปกครองท้องถิ่นรูปพิเศษ หรือการพัฒนาให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่เรียกว่ามหานครสูงสุด โดยผู้ว่าราชการมหานครสตูลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในจังหวัดสตูล ที่มีรูปแบบการปกครองเหมือนกันหรือใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานคร หรือตามที่ประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดสตูลต้องการเพื่อเร่งการพัฒนาให้ใกล้เคียงกับรัฐในต่างประเทศที่มีอาณาเขตติดกันพร้อม ๆ กับการนำแนวคิดทางสังคมวิทยาการเมือง เศรษฐศาสตร์การเมือง และวัฒนธรรมชุมชน ไปวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ของจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างรุนแรงนั้นด้วย

12. มลายูปัตตานี : ชาติพันธุ์ อัตลักษณ์และการเปลี่ยนแปลง. / โดย วรวิทย์ บารู. ปัตตานี :

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550.

งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของมลายูปัตตานี และเพื่อศึกษากระบวนการผสมกลมกลืนความเป็นไทยต่อชาติพันธุ์มลายูปัตตานี รวมถึงกระบวนการสร้างอำนาจต่อรอง



ในการดำรงอัตลักษณ์มลายูปัตตานี ผลกระทบของการผสมผสานกลมกลืนความเป็นไทยต่อการดำรงอัตลักษณ์มลายูปัตตานี และผลกระทบของการสร้างอำนาจต่อการดำรงอัตลักษณ์มลายูปัตตานี เป็น การวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่าคนมลายูในชุมชนมีความเข้มแข็งทางอัตลักษณ์และชุมชนที่คลายความเข้มแข็งทางอัตลักษณ์เข้าใจและยอมรับได้กับคำเรียกว่า “ออแร ซิแย” ของคนไทยพุทธหรือคนมลายูมุสลิมในมาเลเซียที่เรียกพวกตนคนไทยที่มีเชื้อชาวมลายู แต่ในทางกลับกันความหมายคำ ๆ นี้จะเปลี่ยนไปทันทีหากคำว่า “ออแร ซิแย” พูดในบริบทฝั่งชายแดนไทย เพราะหมายถึง “คนไทยพุทธ” เท่านั้น ทั้งนี้ความเปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณ์มลายูได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ อัตลักษณ์มลายู มิได้ผูกไว้กับองค์ประกอบความสัมพันธ์ทางสายเลือด (Geneology) อีกต่อไป แต่ถูกรวมให้เป็นหนึ่งเดียวโดยองค์ประกอบทางวัฒนธรรม (Culture)

13. รูปแบบการบริหารพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. / โดย อาคม ใจแก้ว. ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551.

งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงนโยบายที่มุ่งสำรวจปัญหาและสร้างทางเลือกรูปแบบการบริหารสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่าปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้น คือ ระบบการศึกษา ยาเสพติด กลุ่มแบ่งแยกดินแดน ศาสนาและความเชื่อ นักการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น ความไม่สอดคล้องของนโยบายกับปัญหา ความยากจน และประการสุดท้ายคือ การไม่ได้รับความเป็นธรรม รูปแบบการบริหารพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นทางเลือกสองรูปแบบคือ แนวทางแรกระบบการปกครองท้องถิ่นที่บริการหรือการดำเนินกิจกรรมของท้องถิ่นต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือ โดยผ่านจากองค์กร เช่น กระทรวง ทบวง กรม ของรัฐบาลกลาง การทำหน้าที่จึงมีลักษณะต้องทำแบบเอนกประสงค์ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเกษตร การศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น แนวทางที่สองเป็นรูปแบบการกระจายอำนาจในการบริการให้กับระดับพื้นที่หรือประชาชนในระดับพื้นที่ แต่บางส่วนอาจยังอยู่กับส่วนกลาง องค์กรระดับพื้นที่อาจจะมีอิสระมากขึ้นในอนาคต หรืออาจจะมีอิสระน้อยในบางกิจกรรมหรือจากภาระหน้าที่ขึ้นอยู่กับข้อบัญญัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและการแนะนำของกระทรวง การจัดองค์กรระดับพื้นที่ 3 จังหวัด ควรกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อประสานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวมกับเพื่อสร้างความมั่นคงระดับพื้นที่

14. ศักยภาพและข้อจำกัดของการผลิตข้าวเพื่อความมั่นคงของชาวนาไทย จังหวัดปัตตานี. /

โดย สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล. ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551.

งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายโครงการของรัฐและกระบวนการเกษตรที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตเศรษฐกิจและสังคมของชาวนา สถานการณ์การทำนามูลเหตุให้เกิดปัญหานาร้างใน



จังหวัดปัตตานีและผลกระทบ ผลการศึกษาพบว่าชาวนาในจังหวัดปัตตานี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม สำหรับภาระหนี้สินของครัวเรือนพบว่าร้อยละ 44.3 มีภาระหนี้สิน ชาวนาส่วนใหญ่ใช้พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ซึ่งนิยมปลูกกันมากและพบว่าร้อยละ 12 ใช้แรงงานแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับการทำนาที่มีมาตั้งแต่ในอดีตและยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ผลผลิตข้าวส่วนใหญ่เก็บบริโภคในครัวเรือน สำหรับปัญหานาร้างนั้นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดปัญหา คือ พืชเศรษฐกิจตัวอื่นให้ผลตอบแทนดีกว่า มีการอพยพไปทำงานต่างถิ่น ทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ เพื่อความมั่นคงของชาวนาในจังหวัดปัตตานีทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การอุดหนุนพันธุ์ข้าว การฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นเมือง การส่งเสริมการทำนาอินทรีย์ การจัดหาปุ๋ย จัดหารถแทรกเตอร์ให้กับองค์กรชุมชนไว้บริการการเตรียมดินเป็นสิ่งจำเป็นที่รัฐพึงกระทำ กระบวนการนโยบายและโครงการที่เกี่ยวกับข้าว การบริหารจัดการการชลประทานของจังหวัดต้องดึงภาคประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มชาวนาเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่ขั้นตอนหลักการโครงการการเลือกพื้นที่ การเลือกโครงการ การดำเนินโครงการ รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงาน ภาครัฐต้องทบทวนโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันและยางพาราในนาข้าว และเร่งวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกปาล์มน้ำมันและยางพาราในนาข้าวให้มากขึ้นและเร่งด่วน พร้อมทั้งประเมินผลดีผลเสียก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินโครงการต่อไป หรือยุติโครงการ



หนังสือหมวดสิ่งพิมพ์ รัฐบาล

1. ปัจฉิมบท คตส. คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ : พันธกิจ

การตรวจสอบแทนประชาชน 30 ก.ย. 2549 – 30 มิ.ย. 2551. / โดย คณะกรรมการ

ตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน, 2551.

หนังสือเล่มนี้เนื้อหาเป็นการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ คตส. ที่ทำการตรวจสอบ
โครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินงานโดยรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ ที่ทำ
ผิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ซึ่งจากการตรวจสอบการกระทำทุจริต 13 เรื่อง พบมูลความผิดที่ทำให้รัฐ
ได้รับความเสียหายเป็นเงินกว่า 1.8 แสนล้านบาท ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 เป็นการรายงานผลการปฏิบัติราชการในการตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ
จำนวน 13 เรื่อง อาทิ การตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขายที่ดินกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน (ที่ดินถนนรัชดาภิเษก) การไต่สวนกรณีกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
และพวก กระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังประกอบด้วย บทสัมภาษณ์คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำ
ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ รวมทั้งสรุปคดีที่ คตส. ถูกฟ้อง พร้อมด้วยบทความวิชาการ 3 เรื่อง ได้แก่
การทรมานต่อความไว้วางใจของประชาชน ความทุกข์ของแผ่นดิน โกงกินสมบัติคลังหลวง

2. รายงานประจำปี 2549 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. / โดย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย,
ม.ป.ป.

รายงานประจำปี 2549 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เล่มนี้เป็นการ
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านรายยุทธศาสตร์ ผลการปฏิบัติราชการ การวิเคราะห์การเงิน ต้นทุนต่อหน่วย
สถานะทางการเงินและภารกิจสำคัญอื่น ๆ ในรอบปี เป็นต้น เพื่อให้ผู้สนใจและผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าได้

กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร



ทำความเข้าใจบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาแบ่งได้เป็น ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลภาพรวมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์/แผน กลยุทธ์ รวมถึงข้อมูลพื้นฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ 2 เป็นผลการปฏิบัติราชการของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานรายยุทธศาสตร์ทั้ง 3 พร้อมการสรุปผล การประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2549 ส่วน ที่ 3 เป็นรายงานการเงินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยงบการเงินของหน่วยงาน และในส่วน ที่ 4 ว่าด้วยภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น การดำเนินงานกิจกรรมฉลองสิริราช สมบัติครบ 60 ปี ตลอดจนการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย ธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ

3. รายงานประจำปี 2550 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. / โดย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง มหาดไทย, ม.ป.ป.

หนังสือรายงานประจำปี 2550 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เล่มนี้ สารสำคัญของเนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ผลการปฏิบัติราชการรายยุทธศาสตร์ สรุปผลการ ประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2550 รวมทั้งรายงานการเงินและภารกิจสำคัญของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางการจัดรายงานประจำปีที่สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำในรูปแบบเดียวกัน โดยผู้จัดทำหวัง ว่าผู้อ่านที่ต้องการค้นคว้าหรือรับทราบข้อมูลของหน่วยงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จะได้รับ ประโยชน์จากรายงานประจำปีฉบับนี้ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยทำเนียบผู้บริหารของหน่วยงาน พร้อมด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

4. รายงานประจำปี 2551 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. / โดย

ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2551.

รายงานประจำปี 2551 ของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานในรอบปี 2551 เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบถึงอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับผิดชอบ อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ซึ่งในรายละเอียดของเนื้อหาประกอบด้วย ประวัติ ความเป็นมาของหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง ช่องทางร้องเรียน และงบประมาณ รวมทั้งการ สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ซึ่งจะเป็นการกล่าวการสรุปผลการ



ดำเนินงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการรวมทั้งแนวทางแก้ไข ตลอดจนรวบรวมภาพกิจกรรมของหน่วยงานตลอดปี 2551

5. รายงานประจำปี 2551 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. / โดย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กรุงเทพฯ : สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552.

รายงานประจำปี 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับนี้เนื้อหาเป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา อีกทั้งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบและสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง ทั้งนี้เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ โครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนารวมของ สศช. ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของ สศช. ว่าด้วยผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สศช. และผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญของ สศช. ส่วนที่ 3 รายงานการเงินว่าด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้และรายจ่าย การวิเคราะห์งบการเงิน ส่วนที่ 4

6. รายงานประจำปี 2551 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. / โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. ปทุมธานี : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2551.

รายงานประจำปี 2551 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้เนื้อหาเป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบถึงบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทนำ กล่าวถึงข้อมูลภาพรวมของหน่วยงานว่าด้วยประวัติและข้อมูลพื้นฐานของสำนักฯ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ แผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ โครงสร้างการบริหารภายใน ส่วนที่ 2 กล่าวถึงบุคลากร ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร งานบริหารทั่วไป หอสมุดกลาง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนที่ 3 กล่าวถึงหน่วยงานภายใน ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2551 พร้อมด้วยบริการแนะนำของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ส่วนที่ 4 กล่าวถึง สถิติ ว่าด้วย สถิติการทำงานใน 4 ปี ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2551 ส่วนที่ 5 กล่าวถึง ผลงาน ว่าด้วยผลการดำเนินงานต่อเนื่อง ส่วนที่ 6 กล่าวถึงการประกันคุณภาพ การศึกษาว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยกิจกรรมตลอดปี 2551





7. เอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552. กรุงเทพฯ : สำนัก

งบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2552.

☞ เอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนี้เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2552 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ฉบับ ซึ่งฉบับที่ 1 ประกอบด้วย รายงานภาวะเศรษฐกิจฐานะการเงินการคลังของประเทศ งบประมาณการเงินที่พึงได้มาสำหรับจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 รวมทั้งฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ ภาระหนี้สินและการก่อหนี้ของรัฐประโยชน์และการขาดรายได้จากการยกเว้นภาษีเฉพาะในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ส่วนในฉบับที่ 2 เป็นการกล่าวถึงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของหน่วยงานส่วนราชการและกระทรวงต่าง ๆ

8. รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ปีงบประมาณ

2551 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. / โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552.

☞ รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2551 เล่มนี้เป็นเอกสารรายงานซึ่งแสดงถึงภาพรวมผลการผลักดันเรื่องสำคัญเชิงนโยบาย เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้มีมติในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเป็นการรวบรวมการเสนอความเห็นของกระทรวงเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญที่เป็นกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติที่หน่วยงานในสังกัดจะต้องทราบหรือยึดถือเพื่อนำไปแปลงสู่ภาคปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ในรายงานฉบับนี้ได้ประมวลรวบรวมกฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทั้ง 3 ฉบับ ซึ่งได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ.2551 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 เพื่อให้ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



หนังสือหมวดอ้างอิง

1. จดหมายเหตุประชาชน : ข่าวสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์สิ้นพระชนม์ จากหนังสือพิมพ์. กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดแห่งชาติ, 2551.

☞ จดหมายเหตุประชาชน ฯลฯ เล่มนี้เป็นหนังสือที่เก็บรวบรวมข่าวการสิ้นพระชนม์และพระประวัติ ตลอดจนพระกรณียกิจโดยละเอียดของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จากหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 4 ฉบับ คือ เดลินิวส์ ไทยรัฐ มติชน และสยามรัฐ หนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ คือ บางกอกโพสต์และเดอะเนชั่น หนังสือพิมพ์รายวันภาษาจีนอีก 1 ฉบับ คือ ซินเสี่ยเยอะเป้า เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พุทธศักราช 2551 จนถึงวันที่ 30 มกราคม พุทธศักราช 2551 รวม 28 วัน ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 เล่ม โดยเล่มที่ 1 เนื้อหาเริ่มตั้งแต่ 3 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2551 รวม 7 วัน ซึ่งหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับได้ภาพข่าวที่สะท้อนความรู้สึกรักของประชาชนทั่วไป และนักข่าวแต่ละคอลัมน์ต่างก็ร่วมแสดงความอาลัยและจงรักภักดีด้วยการลงพระประวัติและพระกรณียกิจนานัปการ ส่วนเล่มที่ 2 เนื้อหาเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2551 จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2551 รวม 21 วัน ซึ่ง 2 เล่มนี้นอกจากจะเก็บรวบรวมความรู้สึกรักของประชาชนและพระกรณียกิจแล้วยังได้รายงานความคืบหน้าของการจัดงานเกี่ยวกับพระราชพิธีอันเนื่องด้วยพระศพในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อาทิ การสร้างพระเมรุและพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ





คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

- ❖ นายจรูญ พันธุ์เปรี๊ยะ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- ❖ นางวิจิตรา วัชรภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
- ❖ นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานห้องสมุด

จัดทำสาระสังเขป

- ❖ นางชนนพิชญ์ รัตนไพบูลย์ บรรณารักษ์ 6
- ❖ นางสาวภัลลิกา นุษมงคล บรรณารักษ์ 5
- ❖ นางสาววัชรภาพร ยอดมิ่ง นิติกร 4
- ❖ นางสาวรติกร แจ็กไว้น นิติกร 3

บทความ / ออกแบบปก

- ❖ นางสาววิจิตรา ประยูรวงษ์ บรรณารักษ์ 4

วิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ

- ❖ นางสาวเบญจลักษณ์ สุทธิวิไล บรรณารักษ์ 7ว.
- ❖ นางสาวสายฝน ดี่งาม บรรณารักษ์ 7ว.
- ❖ นางสาวจำเริญ ประสงค์ดี บรรณารักษ์ 5

จัดพิมพ์

- ❖ นางสาวอรุณทิพย์ จันทร์ดิษฐ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5

จัดทำรูปเล่ม

- ❖ นางสาวณานิกา เฟื่องฟูง เจ้าพนักงานธุรการ 5
- ❖ นางสาวภีร์ ช้างพลี เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 4
- ❖ นางสาวปรมาภรณ์ คงสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ 2

พิมพ์ที่

- ❖ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร